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เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวีระกร  ค าประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกรมประมง เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องท่ีพิจารณา  

มาตรา ๑๔ ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และหน่วยงานในก ากับ (ต่อ)  
    กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต 

 - กรมประมง 
 - กรมวิชาการเกษตร 
 - กรมหม่อนไหม 
 - กรมปศุสัตว์  

กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
 - กรมชลประทาน 

มาตรา ๕๓  - กรมชลประทาน ส าหรับกองทุนจัดรูปที่ดิน 
 

ผลการพิจารณา 
 

กรมประมง      ๑,๙๓๙,๖๑๕,๔๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของกรมประมง 

สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงเชิงพาณิชย์หลายฉบับ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ Illegal Unreported and Unregulated (IUU) ท าให้มีบทลงโทษ
หรือการปรับซึ่งเป็นจ านวนเงินที่สูงมาก กรณีดังกล่าว หน่วยงานมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการควบคุมการท า
ประมงเชิงพาณิชย์ หรือไม่ อย่างไร เพราะในบางกรณีผู้ประกอบการประมงต้องเสียค่าปรับมูลค่าสูงมาก 
  
 



๒ 
 

นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (ปีโป้) มีความเคร่งครัดอย่างมากในการปฏิบัติ
หน้าที่  หน่วยงานสามารถด าเนินการให้เกิดความยืดหยุ่น เพ่ือให้ภาคเอกชนมีความคล่องตัวมากขึ้น  
ในการประกอบธุรกิจได้หรือไม่ และการเยียวยาให้กับเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบกับการด าเนินการดังกล่าว 
มีหรือไม่ มีการเยียวยาในประเด็นใดบ้าง 
 การท าประมงพ้ืนบ้าน มีปัญหาเรื่องที่ชาวประมงถูกตั้งข้อกล่าวหาว่า มีการจับสัตว์น้ าผิดกฎหมายซึ่ง
หน่วยงานรัฐมีการยึดอุปกรณ์จับสัตว์น้ าของชาวประมง ขอสอบถามว่า หน่วยงานมีการตั้งงบประมาณหรือ
วางแผนดูแลชาวประมงพ้ืนบ้านหรือไม่ อย่างไร เพราะการท าประมงพ้ืนบ้าน เป็นอาชีพที่สืบทอดมาหลายชั่ว
อายุคน ลูกหลานชาวประมง ไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายนัก ดังนั้นหน่วยงานควรที่จะมีการจัดโซนนิ่งหรือ
ให้อนุญาตในการเลี้ยงสัตว์น้ าใกล้ชายฝั่ง ให้ชาวประมงมีสิทธิในพ้ืนที่ เสมือนการให้ “โฉนดน้ า” ซึ่งสามารถน า
เอกสารสิทธิไปขอกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ าได้ เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านได้ดีขึ้น  

หน่วยงานควรให้ความส าคัญและสนับสนุนการท่องเที่ยว ร่วมไปกับการท าประมงพ้ืนบ้าน เพราะ
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในเรื่องของการท าประมงพ้ืนบ้านอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการตกกุ้ง การเลี้ยงหอย 
ฉะนั้น หน่วยงานควรน าเรื่องการท่องเที่ยวกับการท าประมงพ้ืนบ้านมาบูรณาการกันและหน่วยงานควรที่จะตั้ง
ค าของบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการในส่วนนี้ 
 กรณีของคุณภาพของท่าเทียบเรือ ขอสอบถามว่า หน่วยงานมีนโยบายอย่างไรในการยกระดับท่าเทียบ
เรือให้มีมาตรฐานเพราะในท่าเทียบเรือ บางพ้ืนที่ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ และในประเทศมีท่าเทียบเรือท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวนเท่าใด รวมทั้งที่ไม่ได้มาตรฐานมีจ านวนเท่าใด ตั้งอยู่ที่จังหวัดใดและนโยบายการยกระดับท่าเทียบเรือ 
มีแผนการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่ปี 

- งบประมาณของกรมประมง จ านวน ๔,๔๔๔,๒๑๖,๓๐๐ บาท มีการจัดสรรไปใช้ในส่วนของการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการประมง จ านวน ๓,๔๘๗,๖๕๘,๙๐๐ บาท ทั้งนี้ ในส่วนของการ
จัดสรรงบประมาณในประเด็นดังกล่าว มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพว่า สามารถมีสินค้าประมงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓  
ตัวชี้วัดดังกล่าว มีฐานการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลใด 
 นอกจากนี้ หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการท าประมงพ้ืนบ้านและพิจารณาปัญหาในเรื่องของ
ข้อก าหนดที่มีจ านวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการท าประมงและในการออกเรือท าประมงแต่ละครั้งซึ่งท าให้เกิด
ความล่าช้า ทั้งนี้ ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท าประมงพ้ืนบ้านว่า สามารถสร้างรายได้เป็นจ านวนเท่าใด 
 ส่วนโครงการจัดระเบียบการท าประมง งบประมาณจ านวน ๑๗๖,๔๖๘,๔๐๐ บาท ระยะเวลาการ
ด าเนินการ ๖ ปี เป็นโครงการที่ดี แต่ในรายละเอียดโครงการ มีแต่การจัดซื้อและการซ่อมบ ารุง และยังไม่มี
ประเด็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือด้วย  
 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ซึ่งอยู่ในกิจกรรมที่ ๒ และในปีที่ผ่านมามีเกษตรกรมาเข้า
ร่วมโครงการ ๗๐,๗๐๐ ราย  ขอสอบถามว่า หน่วยงานใช้ความรู้หรือทฤษฏีอะไร ที่ท าให้รายได้ของการท า
ประมงพ้ืนบ้าน มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 ปัญหาในเรื่องของแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ใน
การออกหนังสือให้กับแรงงานต่างด้าว มีหน่วยงานใดเป็นผู้ให้บริการ 
 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมประมงได้ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารายฟาร์ม จ านวน ๕๖๑,๒๕๑ แห่ง ขอให้หน่วยงานแจ้งว่า อยู่ในจังหวัดใดบ้าง เพ่ือพิจารณา
ได้ว่ามีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่หน่วยงานก าหนดไว้หรือไม่ 
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- การออกกฎหมายของหน่วยงาน ท าให้ชาวประมงปรับตัวไม่ทัน มีกรณีการท าประมงชายฝั่งที่
ลูกหลานของชาวประมงไม่สามารถขึ้นเรือไปท าประมงได้ และต้องถูกด าเนินคดี ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการ
ท าลายอาชีพประมง หรือกรณีที่ชาวประมงถูกสั่งให้มีการหยุดท าประมงต้องจอดเรือไว้เป็นเวลานาน  
หน่วยงานมีแนวทางในการเยียวยาอย่างไร  
 นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งมีความหลากหลาย เช่นพื้นที่ดินเลน กับดินทรายมีความแตกต่าง
กัน แต่การที่หน่วยงานออกกฎระเบียบในรูปแบบเดียวกันจะเกิดผลกระทบกับเกษตรกรได้ และการด าเนินการ
ในเรื่องของระเบียบมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมเจ้าท่า กรมจัดหางาน ทหารเรือ ต ารวจน้ า 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานควรด าเนินการในรูปแบบ ONE STOP SERVICE 
เพ่ือไม่ให้เกิดความยุ่งยากกับประชาชน  

- การที่ประเทศไทยเคยติดธงเหลืองจาก IUU เพราะประเทศไทยมีการท าประมงผิดกฎหมาย  
ซึ่งต่อมาภาครัฐได้มีการออกกฎหมายควบคุม แต่การออกกฎหมายนั้น ควรที่จะมีระยะเปลี่ยนผ่าน และ
มาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงด้วย เพราะแม้ว่าผู้ประกอบการจะกระท าผิดกฎหมาย  
แต่ต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งปัญหาเกิดจากการหละหลวมของหน่วยงานในการตรวจใบอนุญาตและการจด
ทะเบียนเรือที่มีการสวมสิทธิ  

การออกกฎหมายมาบังคับใช้โดยทันที ท าให้มีเรือประมงจ านวนมาก ประมาณ ๓,๘๐๐ ล า ไม่สามารถ
ออกเรือท าประมงได้ ถึง ๔ ปี ปัจจุบันแม้ผ่านมาหลายปีแล้วภาครัฐยังด าเนินการชดเชยเยียวยาให้ผู้ประกอบการไม่
ครบจ านวน ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมี ดอกเบี้ย ให้กับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา รวมทั้งหน่วยงานควร
เร่งรัดการเยียวยา และควรมีการให้เงินอุดหนุนเพ่ิมเติมให้กับผู้ประกอบการด้วย และชาวประมงที่ได้รับการ
เยียวยา เป็นผู้ใดบ้าง เป็นชาวประมงเชิงพาณิชย์หรือชาวประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือให้ทราบได้ว่า การชดเชยไปถึงผู้ที่
ประสบปัญหาอย่างแท้จริง รวมทั้งหลักเกณฑ์การชดเชยว่า มีหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะได้รับการชดเชย ทั้งนี้  
ขอข้อมูลรายละเอียด เป็น File CD  

- การจับสัตว์น้ าของชาวประมง หน่วยงานได้ก าหนดวันออกเดินเรือ ในการอนุญาตให้ออกจับสัตว์น้ า
ซึ่ งในแต่ละวันอาจมีการคลาดเคลื่อนเพราะบางวันอาจจับได้มากบางวันอาจจับได้น้อย เพราะเหตุ ใด 
จึงไม่พิจารณาก าหนดการจับสัตว์น้ าจากค่าเฉลี่ยการจับสัตว์น้ าของเรือแต่ละล า เพราะประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ า 
ของเรือแต่ละล ามีศักยภาพต่างกัน เช่นให้อนุญาตออกจับสัตว์น้ าได้จ านวนตามศักยภาพของเรือประมงนั้น ๆ  
 นอกจากนี้ ขอรายงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่และโครงการที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ที่หน่วยงาน
ด าเนินการในอดีต และขอทราบข้อมูลผลประกอบการหรือรายได้ที่เกษตรกรได้รับหลังจากการเข้าร่วม
โครงการ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างไร เท่าใด 
 ในเรื่องของแผนที่เกษตร เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
การเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือที่เรียกว่า Agri-Map นั้น มีเกษตรกร
เข้าใช้บริการ (Agri-Map) เป็นจ านวนกี่รายแล้ว และมีการใช้บริการเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

- มีชาวประมงขึ้นทะเบียนกับกรมประมง มีจ านวนเท่าใด โดยขอข้อมูลทั้งชาวประมงน้ าเค็ม ซึ่งเป็น
ชาวประมงพาณิชย์ ชาวประมงพ้ืนบ้าน และชาวประมงชายฝั่ง กับชาวประมงน้ าจืด 
 ประเด็นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือลดความเหลื่อมล้ า ขอสอบถามว่า 
หน่วยงานจะมีส่วนช่วยเกษตรกรเพ่ือลดความยากจนของเกษตรกรให้พ้นเกณฑ์จากความยากจนอย่างไร มาก
น้อยเพียงใด โดยขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเป็นเอกสาร 

ในเรื่องของสินค้าประมงน้ าจืด หน่วยงานมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงน้ าจืดอย่างไร 
เพราะปัจจุบันมีปัญหาปลาน้ าจืดเกร็ดขาว ที่ประชาชนรับประทานเนื้อปลาดิบแล้วท าให้เป็นมะเร็งท่อน้ าดี 
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โดยประชาชนชนส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็ง อายุ ๔๕-๕๕ ปี ซึ่งเป็นวัยท างาน ทั้งนี้ หน่วยงานมีแนวทางช่วยเหลือ
ประชาชนในประเด็นดังกล่าวอย่างไร 

- บริเวณแหลมฉบังมีการถมทะเล จ านวน ๓,๐๐๐ ไร่ ของบริษัท เอ็กซอนโมบิล จ ากัด ในบริเวณ
ดังกล่าว เดิมเป็นพื้นที่เพาะอนุบาลสัตว์น้ าและวางไข่ จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หรือไม่อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพ้ืนฐานด่านตรวจสัตว์น้ าในพ้ื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่หน่วยงานแจ้งว่า มีจ านวนด่านตรวจ ๓ แห่ง ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๘ รายการ ในจังหวัด
สงขลา จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจังหวัดหนองคายซึ่งปัจจุบันแม่น้ าโขง  
มีความตื้นเขิน ดังนั้น หน่วยงานมีการจัดการปัญหานี้อย่างไร การด าเนินการต่างๆ ตามแผนบูรณาการ 
ของโครงการ ในการผลิตสัตว์น้ า การดูแลสัตว์น้ าในพ้ืนที่ มีการด าเนินการอย่างไร รวมทั้งเรื่องของสินค้า
การเกษตรและการผลิตต่าง ๆ ในจังหวัด  

- กรณีเรือประมงที่จดทะเบียนภายในประเทศ ได้รับผลกระทบจากกฎหมายเป็นจ านวนมาก 
ท าให้เรือประมงในประเทศไทยไปขึ้นทะเบียนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ขอทราบว่ากรมประมงมีวิธีการปกป้องกัน
และแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อเรือประมงอย่างไร และปริมาณจ านวนเรือประมงที่ไปขึ้น
ทะเบียนกับประเทศเพ่ือบ้านมีจ านวนเท่าไร 

- เมื่อพิจารณางบประมาณที่กรมประมงขอรับการจัดสรรจ านวน ๔,๔๔๔,๒๑๖,๓๐๐ บาท ส่วนใหญ่
เป็นงบครุภัณฑ์ งบบุคลากร ค่าก่อสร้าง การฝึกอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน ซึ่งงบประมาณเหล่านี้
ไม่ก่อให้เกิดรายได้และใช้ในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรประมงอย่างแท้จริง 

- เมื่อพิจารณาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประมงไทย จะเห็นได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
ปริมาณสัตว์น้ ามีจ านวนลดน้อยลง การบังคับใช้ข้อกฎหมายที่มีความเข็มงวดเกินไป และการปล่อยให้มีการ
น าเข้าสินค้าทางประมงจากประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น กรมประมงควรมีส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าทางทะเล 
และน้ าจืดให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น การฟ้ืนฟูสัตว์น้ าทางธรรมชาติ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเลี้ยงปลาให้ได้
คุณภาพเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ และการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกฎหมายโดยมีการรับฟังความคิดเห็น  
ของเกษตรกรให้ทั่วถึง เพ่ือให้การบังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- กรมประมงควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดท าศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ าจืด และสัตว์น้ าทางทะเล 
ให้เป็นศูนย์กลางเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในประเทศและนอกประเทศ 

- เมื่อพิจารณาแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มีแผนงาน
การพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าประมงในน่านน้ าไทย  
นอกน่านน้ า ทั้งเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ า และเพ่ิมความสามารถในการตรวจการประมงผิดกฎหมายใน
ทะเล ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง และแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ มีแผนงาน
บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๔๔ ครั้ง ขอทราบ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการด าเนินงานภายใต้แผนด าเนินงานที่ส าคัญอย่างไร 

- เมื่อพิจารณาแผนงานพ้ืนฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการประมง ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า ปี  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ เหตุใดมีแผนงานและ
งบประมาณมีจ านวนลดลงทุกปี และการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ าเข้าถึงชุมชนอย่างแท้หรือไม่ กรมประมงควร
พิจารณาและให้ความส าคัญในเรื่องนี้ 

- กรณีปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ า เช่น กว๊านพะเยาเป็นแหล่งการท าประมงมาเป็นระยะเวลานาน 
การเกิดปัญหาตื้นเขินของแหล่งน้ า ท าให้ภายในระยะเวลา ๑ ปี มีตะกอนลงสู่กว๊านพะเยาประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
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- เมื่อพิจารณาการขุดหลอกของกรมชลประทาน ขอทราบว่าดินที่เกิดจากการขุดหลอกน าเป็นใช้
ประโยชน์อย่างไร และสามารถน าไปเป็นส่วนประกอบในการท าปุ๋ยให้เกษตรกรได้หรือไม่ 

- เมื่อพิจารณาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย เรื่อง งบเงินอุดหนุน
จ านวน ๒๙๔,๘๕๐,๒๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ของรัฐปี ๒๕๕๘ ขอทราบว่าค่าใช้จ่ายในการเงินชดเชยเยียวยาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ แต่ปีนี้ ปี ๒๕๖๒ เหตุใด
ระยะเวลาการด าเนินงานนานถึง ๔ ปี การก าหนดวงเงินดังกล่าวมีการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบกี่ครัวเรือน  

- การจัดสัมมนาและฝึกอบรม กรมประมงมีอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเกษตรกรประมงที่เข้ารับสัมมนา  
และฝึกอบรม มีการกระท าความผิดน้อยลงหรือไม่ ศักยภาพทางการเกษตรที่ดีขึ้นอย่างไร 

- การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU) 
จากการกระท าประมงที่ผิดกฎหมาย ท าให้มีการออกกฎหมายที่เป็นการปิดกั้นโดยรวม ซึ่งส่งผลกระทบ  
ต่อชาวประมงโดยตรง กรมประมงมีแนวทางและมาตรการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

- การปล่อยน้ าเสียลงทะเล ท าให้สารเคมีท าลายสัตว์น้ าและห่วงโซอาหาร กรมประมงมีมาตรการ
ป้องกันอย่างไร และมีมาตรการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีนอย่างไร 

- การดัดแปลงพันธุกรรม GMO ทางสายพันธุ์ทางสัตว์น้ า อาจมีสารปนเปื้อน กรมประมงมีการ
ตรวจสอบอย่างไร 

- การถมทะเล แม้มิใช่โครงการที่กรมประมงเป็นผู้ด าเนินการ แต่ทรัพยากรทางทะเลอยู่ในความดูแล
ของกรมประมง ท าให้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลทั้งหมด ดังนั้น การถมทะเลที่ส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งเพาะพันธุ์ทางสัตว์น้ า กรมประมงมีแนวทางการแก้ไขหรือทักทวงโครงการนี้อย่างไร 

ผู้แทนจากกรมประมง ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ก่อนปี ๒๕๕๘ หน่วยงานไม่ได้มีการควบคุมการด าเนินงานของผู้ประกอบการประมงมากนั้น  

แต่เมื่อปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้รับใบเหลือง จาก IUU ท าให้ประเทศไทยมีการจัดระเบียบเรือประมง 
โดยหน่วยงานมีการแบ่งกลุ่มผู้ท าอาชีพการท าประมงใน ๓ ส่วน ดังนี้ 

 ๑. การประมงเขตน่านน้ า 
 ๒. การประมงชายฝั่ง 
 ๓. การประมงเขตชายฝั่ง 
หน่วยงานได้รับความร่วมมือกับชาวประมงบางส่วน ท าให้ IUU ยกเลิกธงเหลืองให้กับประเทศไทยใน

เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หน่วยงานได้ด าเนินการเยียวยาให้กับชาวประมงที่ ได้รับผลกระทบ
จ านวนประมาณ ๖๐๐ ล า และได้มีการเยียวยา แล้ว ๓๐๕ ล า แบ่งเป็น ๒๕๒ ล า โดยใช้งบประมาณจ านวน
ประมาณ ๔๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท และในปี ๒๕๖๓ หน่วยงานใช้งบประมาณ ๒๙๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท  
เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาอีก ๕๓ ล า รวมเป็น ๓๐๕ ล า โดยในจ านวนทั้งหมดเป็นเรือประมงพาณิชย์ และมีเรือที่
ยังไม่ได้รับการเยียวยาจ านวน ๒๖๕ ล า หน่วยงานได้ด าเนินการท าเรื่องเสนอของบประมาณช่วยเหลือเยียวยาแล้ว 
นอกจากนี้  หน่วยงานได้มีการของบประมาณจ านวน ๗,๓๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท เพ่ือช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประกอบการประมงเชิงพาณิชย์เพ่ิมเติมด้วย 

- การท าประมงพ้ืนบ้านซึ่งมีชาวประมงที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานจ านวน ๒๐,๐๐๐ ราย แต่คาดว่า
จ านวนจริงจะมีมากถึงกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย ซึ่งจะมีการประสานกับชาวประมงให้มีการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 
เพ่ือที่หน่วยงานจะได้จัดสรรทรัพยากรสัตว์น้ าให้กับชาวประมงพ้ืนบ้านได้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนใน
อนาคตมีการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูให้กับชาวประมงพ้ืนฐานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้กับ
ชาวประมงพ้ืนบ้าน การจัดสร้างธนาคารสัตว์น้ า และสร้างสิ่งแปรรูปสัตว์น้ า เป็นต้น โดยในปี ๒๕๖๓ มีการจัด
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โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ าชายฝั่งซึ่งใช้งบประมาณจ านวน ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ส าหรับชาวประมง
พ้ืนบ้าน หน่วยงานไม่ได้มีด าเนินการควบคุมใดๆ กับการท าประมง  

- มาตรการด้านกฎหมาย เรื่องโทษปรับเดิมจะมีการปรับตามขนาดของเรือประมง และปรับตามมูลค่า
สัตว์น้ าที่ท าประมงได้ โดยพิจารณาว่า โทษใดหนักกว่ากัน ซึ่งชาวประมงสามารถเลือกเข้ารับการพิจารณาคดี
จากคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ หรือศาลยุติธรรม ได้  

การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม ได้ด าเนินการภายใต้หลักเมตตาธรรมและกรอบของ
กฎหมาย โดยหากมีการปรับเงิน จะปรับเฉพาะผู้สั่งการ เจ้าของเรือ หรือไต้ก๋งเรือ รวมทั้ง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เท่านั้น ในส่วนของลูกเรือ ส่วนใหญ่จะไม่ถูกปรับแล้ว  

- มีการกวดขันในการท าประมง เช่น เครื่องมือที่มีความสามารถจับสัตว์น้ าได้สูง หน่วยงานจะไม่
อนุญาตให้ท าการประมงในเขตชายฝั่งเพ่ือจะไม่กระทบกับการท าประมงพ้ืนบ้าน ทั้งนี้ จากการควบคุมการท า
ประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้ปัจจุบัน มีปริมาณสัตว์น้ ามากขึ้น  

- การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงาน จะมีการเชิญชาวประมงทุกกลุ่มมาหารือเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการก าหนดมาตรการและระเบียบต่าง ๆ 

- ส าหรับการตรวจเรือโดยศูนย์ปีโป้ เป็นการตรวจเรือที่มีขนาด ๓๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป เช่น เรือพาณิชย์ 
เรือประมงที่ใช้เครื่องมือพาณิชย์ทุกขนาด ส่วนเรือประมงที่มีขนาดต่ ากว่า ๓๐ ตันกรอสส์ ตรวจเฉพาะ
เครื่องมือประมงพาณิชย์เท่านั้น ที่มีศักยภาพในการจับสัตว์น้ าสูง เช่น เครื่องอวนลาก เครื่องอวนล้อม หรือ
เครื่องปลากะตัก ส่วนเรือประมงพ้ืนบ้าน เรือประมงขนาดเล็ก ไม่มีการตรวจสอบ 

- ส่วนการติดตั้งเครื่องมือ Vessel Monitoring System (VMS) คือ ระบบติดตามเรือที่ประมงทั่วโลก
น ามาใช้ควบคุม และเฝ้าระวังการท าประมงผิดกฎหมาย ( IUU Fishing) โดยการน าเอาเทคโนโลยี 
ของอินเทอร์เน็ต จุดพิกัดดาวเทียม (GPS) และเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile : 
GSM) มาท างานร่วมกันเพ่ือให้ทราบถึงพิกัดเรือประมง (Vessel Positioning System : VPS) แต่กรณีที่เรือ
จอดอยู่ในระหว่างการด าเนินการออกประกาศเพ่ือให้เรือที่จอดและไม่ได้ท าการประมงไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งเครื่องมือ VMS 

- โควตาการท าประมง เดิมไม่มีการควบคุมในการท าประมง ท าให้จ านวนของสัตว์ลดลง ปัจจุบันมี ๒ 
แนวทางในการควบคุม คือ การจัดสรรทรัพยากรตามที่มี หรือจัดสรรตามวันที่ก าหนด โดยท าการหารือร่วมกัน
กับชาวประมงเพ่ือหาแนวทางในการควบคุม ที่ประชุมสรุปว่าก าหนดวันเข้าไปด าเนินการ ตัวเลขของฝั่งอันดา
มันและฝั่งอ่าวไทยมีความแตกต่างกัน ดังนั้น การท าประมงในอ่าวไทยได้ตัวเลขประมาณ ๒๒๐ วัน ต่อปีในการ
ท าประมง ส่วนอันดามันได้ตัวเลขประมาณ ๒๔๐ วัน ต่อปีในการท าประมง ท าให้ได้ข้อยุติของชาวประมงที่ได้
ท าข้อหารือร่วมกัน 

- โครงการส่งเสริมสภาพคล่องช่วยเหลือเงินกู้ให้กับประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้านประมาณ 
๑๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน เพ่ือ
ช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละ ๓ เป็นระยะเวลา ๗ ปี 

- กรมประมงได้มีการยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โดยมีการจัดท ามาตรฐาน GAP และ
มีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร ส่วนเรื่องการบริโภคปลาดิบท าให้เป็นมะเร็งถุงน้ าดี  กรมประมง  
และกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องการบริโภคเป็นส าคัญ 
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- เกษตรกรด้านการประมง มีการรวมกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและชายฝั่ง ที่มีขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๐ 
ราย หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ไร่ เพ่ือด าเนินการผลิต การจัดการในด้านการตลาดและการเพาะเลี้ยง โดยมี
เป้าหมายในการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตร้อยละ ๑๐ ปัจจุบันกรมประมงมีแปลงใหญ่ทั้งหมด ๑๐๐ แปลง  
ขออนุญาตส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร  

- ตัวชี้วัดมูลค่าสินค้าประมงเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ เป็นการประเมินจาก GDP ภาคประมง โดยวัดจาก
มูลค่าของสัตว์น้ าประมง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีผลการประเมินปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑๔,๑๑๔ ล้านบาท 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านสามจังหวัด ผลด าเนินการในปี ๒๕๖๒ มีการพัฒนาโครงการสร้าง
พ้ืนฐานของด่านตรวจสัตว์น้ า ได้แก่ การปรับปรุงบ้านพักด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย แผนการด าเนินการในปี 
๒๕๖๓ การก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจการป้องกันการลักลอบการน าเข้า การส่งออก
สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยในการผลิต ในเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจ านวน ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย  
จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครพนม งบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่การก่อสร้างด่าน
กาญจนบุรี ประมาณ ๑๐ ล้านบาท 

- เรื่องการซื้อเรือของกรมประมงมีการด าเนินการอย่างไร ปัจจุบันกรมประมงได้มีการด าเนินการจัดซื้อ
เรือไปแล้วจ านวน ๓๐๕ ล า ส่วนเรื่องรายละเอียดการจัดซื้อเรือเพ่ิมเติมขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- เรื่องการถมทะเลมีผลอย่างไรนั้น ทางกรมประมงมีมาตรการปิดอ่าวจ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ อันดามัน  
อ่าวไทยตอนล่าง อ่าวไทยตอนบน และเขตชลบุรี ส่วนการด าเนินการโครงถมพ้ืนที่แหลมฉบังอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

- กรณีเรือที่โอนสัญชาติ ถือว่าเป็นเรือของต่างชาติ ดังนั้น มาตรการควบคุมเป็นการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างประเทศที่เป็นพันธมิตร และเรือที่ถือ ๒ สัญชาติ ต้องอยู่ภายใต้อนุสัญญาที่ท ากับประเทศนั้น ๆ  

- การตรวจสอบการน าเข้าสัตว์น้ า กรมประมงมีมาตรการตรวจสอบและการเฝ้าระวังโดยตรวจสอบ
จากใบรับรองการท าประมง หรือสัตว์น้ าที่น าเข้ามามีมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะหรือไม่ 

- การแก้ไขจ านวนสัตว์น้ าลดลง กรมประมงสามารถเพาะพันธุ์สัตว์น้ าได้ถึงจ านวน ๑,๕๐๐ ล้านตัว  
มีศักยภาพเพียงพอในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ซึ่งปัจจุบันกรมประมงได้มีถ่ายทอดความรู้และการมีส่วนร่วมให้แก่
ท้องถิ่น  

- กรณีการท าประมงขนาดเล็กที่ท า “รุนเคย” ได้มีการเรียกร้องและขอผ่อนปนมาโดยตลอด ซึ่งกรม
ประมงได้มีการประชุมเชิงวิชาการเพ่ือก าหนด “ตาอวน” และเรื่องของเวลา เรื่องของพ้ืนที่ ที่อนุญาตให้
ชาวประมงขนาดเล็กท่ีท า “รุนเคย” สามารถกระท าได ้ 

- เรื่องกระบวนการตรวจสอบแผนงานการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการติดตาม ควบคุม 
และเฝ้าระวังการท าประมงในน่านน้ าไทย นอกน่านน้ า ทั้งเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ า และเพ่ิม
ความสามารถในการตรวจการประมงผิดกฎหมายในทะเล ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง และแผนงานบูรณาการตรวจร่วม
เรือประมงและแรงงานในภาคประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๔๔ ครั้ง มีกระบวนการตรวจสอบหลาย
หน่วยงาน หลายพ้ืนที่ เช่น การตรวจสอบเรือปีโป้ การตรวจสอบในระบบ VMS และการตรวจสอบการใช้เรือ 
โดยประเมินผลจาก FMC ร่วมกันของหลายหน่วยงาน โดยท าการสุ่มตรวจจากเรือเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่เสี่ยง
การกระท าความผิดประมง 
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- กรมประมงมีแผนที่ปล่อยพันธ์สัตว์น้ าทั้งหมด ๕๕๐ ล้านตัว แบ่งออกเป็น น้ าจืด ๔๐๐ ล้านตัว และ
ชายฝั่ง ๑๕๐ ล้านตัว 

- เรื่องดินที่ขุดลอกท่ีกว๊านพะเยาทุกปีมีจ านวนตัวเลขประเมิน ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถขุด
ลอกได้ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ได้มีการของบประมาณจ านวน ๕๐ ล้านบาท  
เพ่ือขอจัดซื้อเรือขุดท่ีกว๊านพะเยา เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

- ผลสัมฤทธิ์ของการสัมมนาและฝึกอบรม ท าให้เกษตรได้รับความรู้ด้านการเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า  
ด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการ และการเพาะเลี้ยงอย่างเหมาะสมและยั่งยืน เพ่ือน าไปประกอบอาชีพของ
ตนเองและมีผลผลิตทางสัตว์น้ าอย่างมีคุณภาพ 

 
กรมวิชาการเกษตร     ๑,๕๐๐,๖๒๕,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของกรมวิชาการ

เกษตรสรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- เมื่อพิจารณาเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของใหม่  

มีทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด ขอทราบว่ากรมวิชาการเกษตรใช้เกณฑ์ใดในการก าหนดตัวชี้วัด และเหตุใดต้องมีตัวชี้วัด
ใหม่เพ่ิมข้ึน 

- เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ มีจ านวน ๓,๘๖๕,๘๑๒,๘๐๐ บาท มีเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงานตัวชี้วัดที่ใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก คือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวนงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น ที่ก าหนดแผนบูรณาการ/
ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว ปี ๒๕๖๒ ใช้ ๒๙ แผนบูรณาการ ๑๘๘ โครงการ และปี ๒๕๖๓  
มีจ านวนแผนบูรณาการและโครงการเพ่ิมขึ้น ขอทราบว่าโครงการที่ก าหนดในปี ๒๕๖๓ มีการส่งเสริมในเรื่อง
ใบยาสูบหรือไม ่และขอทราบรายละเอียดเกษตรดิจิทัลมีมูลค่าเท่าไร 

- เรื่องเกษตรดิจิทัล กรมวิชาการเกษตรมีการน าผลงานวิจัยไปสร้างนวัตกรรมหรือสร้างผลงานเชิง
พาณิชย์เป็นจ านวนเท่าไร มีการขึ้นทะเบียนทางบัญชีหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้
เกษตรกรรุ่นใหม่ ขอรายละเอียดเป็นเอกสาร  

- การด าเนินการเรื่องเทคโนโลยี เป็นกระบวนการที่ต้องถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกร เช่น  
การอบรม การสัมมนา การแสดงความคิดเห็น ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีการประเมินผลตอบรับของเกษตรรุ่น
ใหม่มีจ านวนเท่าไร และอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดใดบ้าง  

- การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมและการสัมมนา กรมวิชาการเกษตรมีการท ารายงานเพ่ือสรุปผล
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมและการสัมมนา เพ่ือส่งเสริมในการเกษตรรุ่นใหม่หรือไม่อย่างไร ขอรายละเอียด
เป็นเอกสาร  

- การก าหนดแปลงปลูกกัญชา ๑๗ ล้านบาท ขอทราบรายละเอียดว่าแปลงปลูกกัญชาดังกล่าวอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ไหน มีการควบคุมอย่างไร 

- การใช้ชีวภาพแทนสารเคมี ขอทราบว่ากรมวิชาการเกษตรมีการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรที่ใช้
ชีวภาพมีเครื่องหมายรับรองเพ่ือสร้างมูลค่าของสินค้าหรือไม่ 

 
 



๙ 
 

- ขอทราบผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมีผลงานที่โดดเด่น และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเกษตร มีโครงการใดบ้าง 

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสารชีวะพันธุ์ที่ก าจัดหนอนกระทู้ กรมวิชาการเกษตรมีกระบวนการ  
ในการแก้ปัญหาอย่างไร 

- เครื่องจักรกลทั้ง ๘ ชนิด ที่กรมวิชาการท าเป็นเครื่องต้นแบบ มีการขยายผลอย่างไรในเรื่องของผลิต
กับโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือประโยชน์ต่อเกษตรกร 

- กรมวิชาการเกษตรมีแนวทางการตรวจสอบ ๓ สารพิษที่ยังคงเหลือภายในประเทศเป็นจ านวนเท่าไร 
และกระบวนการก าจัดสารพิษอย่างไร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นจ านวนเท่าไร 

- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย เรื่อง “พันธุ์กัญชา” ของกรมวิชาการเกษตร ว่ามีการด าเนินการ
วิจัยพันธุ์กัญชาชนิดใด และสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้หรือไม่  

- โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืช
ท้องถิ่น ขอทราบว่าพืชท้องถิ่นเป็นพืชชนิดอะไร  

- กรณีใบยาสูบที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นในคลังสินค้า มิใช่เนื่องจากการลดจ านวนการสูบบุหรี่ลดน้อยลง  
แต่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไปใช้ช่องทางอ่ืน เช่น บุหรี่น าเข้า บุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลให้เกษตรกรใบยาสูบไม่สามารถ
ด าเนินการเพาะปลูกได้ กรมวิชาการเกษตรควรมีแนวทางแก้ไขและเยียวยาเกษตรกรอย่างไร  

- กรมวิชาการเกษตรควรมุ่งเน้นในเรื่องของสายพันธุ์ให้มีคุณภาพ การขยายพันธุ์พืช การน าเทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการเพาะปลูก การแปรรูป การเก็บรักษาพันธุ์พืช การผลิตปุ๋ยให้มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

- ประเด็นเรื่องการแบนสารเคมี ขอทราบว่าจะใช้สารเคมีชนิดใดมาทดแทนและจะแนะน าให้เกษตรกร
ใช้สารเคมีชนิดใด 

- กรณีที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในหลายเรื่อง จึงขอให้ชี้แจงแนวทางในการเข้าถึงเกษตรกร
อย่างแท้จริง 

- ขอซักถามว่าผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมมากน้อย
เพียงใด และมีการเพาะพันธุ์จุลินทรีย์หรือไม่ นอกจากนี้ มีการศึกษาในเรื่องการให้อาหารพืชทางใบหรือไม่ 
และจะร่วมกับภาคเอกชนในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

- จากการพิจารณาข้อเสียของพืชจีเอ็มโอ ซึ่งท าให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารจากจีเอ็มโอ เป็นพาหะ
ของสารพิษ ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม สารพิษบางชนิดมีอยู่ในพืชจีเอ็มโอ 
และมีการถ่ายเทยีนออกสู่สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น จึงขอทราบว่ากรม
วิชาการเกษตรมีข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ และมีแนวทางควบคุมป้องกันพืชจีเอ็มโออย่างไร 

- ขอทราบเป้าหมายตัวชี้วัดระบบเกษตรอินทรีย์ และสัดส่วนเกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัยมี
จ านวนเท่าใด นอกจากนี้ขอทราบโครงการศึกษาวิจัยพืชป่า หากไม่มีโครงการดังกล่าวขอให้ชี้แจงปัญหาและ
อุปสรรคว่ามีอย่างไร 

- ขอให้ชี้แจงรายละเอียดแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- เรื่องของใบยาสูบ ขณะนี้โรงงานยาสูบได้ลดจ านวนพ้ืนที่การเพาะปลูกร้อยละ ๔๘ เนื่องจากมีใบ

ยาสูบที่เก็บในคลังสินค้าเป็นจ านวนมากและสามารถใช้ได้ถึง ปี ๒๕๖๖ และจ านวนคนไทยมีการลดจ านวนการ
สูบบุหรี่ลดลง มีการเยียวยาเกษตรกรที่ท าการปลูกใบยาสูบ และปลูกพืชทดแทนที่ก่อให้เกิดรายได้ 

- เรื่องเกษตรรุ่นใหม่และเกษตรเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตรได้มีการจัดท าโครงการเกษตรอัจฉริยะ
ให้เป็นที่เรียนรู้อยู่ ๘ แห่ง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรทั่วไปเข้า
มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- เรื่องการปรับตัวชี้วัด ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- เรื่องงานวิจัยการปลูกกัญชาเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใน ปี ๒๕๖๓ มีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ที่ศูนย์วิจัย 

พืชสวนเชียงราย จ านวน ๘๐ ไร่ ซึ่งการเพาะปลูกกัญชาต้องมีการสร้างโรงเรือนให้มีความปลอดภัยและได้รับ
มาตรฐานที่ดี จึงสามารถด าเนินการศึกษาและวิจัยได้ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างในการท ารั่วล้อม
พ้ืนที่แปลงเพาะปลูกกัญชา 

- เรื่องการจัดท าโครงการก าจัดสารเคมีของกรมวิชาการเกษตร เป็นไปตามมติของคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย เพ่ือหาแนวทางหรือสารทดแทนในการก าจัดวัชพืชให้แก่เกษตรกร ขออนุญาตส่งรายละเอียด
โครงการเป็นเอกสาร 

- เรื่องชีวะพันธุ์ กรมวิชาการเกษตรมีแนวทางในการก าจัดศัตรูพืชที่ระบาดหนัก เบื้องต้นต้องใช้
สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชเพ่ือลดปริมาณ เมื่อปริมาณจ านวนศัตรูพืชลดลงจะด าเนินการปล่อยศัตรูธรรมชาติ 
เพ่ือเป็นการควบคุมจ านวนประชากรของศัตรูพืชอย่างสมดุล อีกทั้ง กรมวิชาการเกษตรได้มีการท าศูนย์
เครือข่ายเพ่ือผลิตจุลินทรีย์ เช่น การผลิตไวรัส NPV การผลิตเชื้อบีทีรหัสฟิค ธอริน เห็ดสิรินรัศมี ไส้เดือนฝอย 
เป็นต้น และศูนย์วิจัยและพัฒนาจะอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือส่งไปให้เกษตรกรใช้ในการเกษตร ขออนุญาต
จัดส่งเป็นเอกสาร 

- เรื่องงานวิจัยที่ โดดเด่นมี ๓ เรื่อง ได้แก่ “งานวิจัยพันธุ์พืช” เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา 
โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ผลมีระยะ ๑๐ ปี เพ่ือให้ได้พันธุ์ออกมาที่สมบูรณ์ และมีความใกล้เคียงกับพันธุ์การค้าของ 
บริษัท กรมวิชาการเกษตรมีกระบวนการส่งพันธุ์พ่อ พันธุ์แม่ ให้กับสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์ด าเนินการผลิตให้
เป็นพันธุ์จ าหน่าย และ “งานวิจัยชีวะพันธุ์” คือ ไส้เดือนฝอยที่เป็นพันธุ์ไทย เพ่ือน ามาก าจัดแมลงศัตรูพืช กรม
วิชาการเกษตรมีการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการผลิตให้กับเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตใช้ 
เองได้ และ “งานวิจัยเห็ดสิรินรัศมี” เป็นเห็ดเรืองแสงที่ควบคุมโรครากตรงในพืชตระกูลมะเขือ เกษตรกรนิยม
ใช้เป็นจ านวนมาก ทางกรมวิชาการเกษตรมีการท าหัวเชื้อเพ่ือแจกให้กับเกษตรกรไปท าการเพาะเชื้อเองได้ 

- เรื่องชีวะพันธุ์ ๑๗ ชนิด ขอยกตัวอย่างในเรื่องหนอนกระทู้ ปัจจุบันประเทศมีหนอนกระทู้ผักและ
หนอนกระทู้หอม ซึ่งมีไวรัส NPV ที่สามารถใช้ได้ดีส าหรับหนอนกระทู้ทั้ง ๒ ชนิด แต่มีหนอนกระทู้ข้าวโพด
ลายจุดที่มีสายพันธุ์เดียวกันกับหนอนกระทู้ทั้ง ๒ ชนิด และก าลังแพร่ระบาดในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การศึกษาวิจัยไวรัส NVP เพ่ือให้ใช้กับหนอนกระทู้ชนิดนี้ 

- เรื่องเครื่องต้นแบบวิศวะมีการขยายผลอย่างไร กรมวิชาการเกษตรมีการจัดนิทรรศการเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้และกระบวนการของเครื่องต้นแบบที่สามารถน าไปปรับใช้ในกระบวนการท าเกษตร โดยมีสถาบันวิจัย
เกษตรวิศวกรรมเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ และส่งมอบต้นแบบพิมพ์เขียวให้กับเอกชนและเกษตรกรต้องการ 
เพ่ือไปบริหารจัดการเอง ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

 



๑๑ 
 

- ในเรื่องการแบนสารเคมี ได้มีการตรวจสอบสต็อก ซึ่งขณะที่มาตรการในการจ ากัดการใช้ยังคงบังคับ
ใช้ ได้มีการตรวจสอบสต็อกของผู้น าเข้า ร้านค้า และเกษตรกร โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้หยุด
การน าเข้าท าให้มีปริมานที่หมุนเวียนอยู่ในประเทศที่จะสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น และในวันที่ ๑ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีการเปลี่ยนสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายจากชนิดที่ ๓ 
มาเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ โดยห้ามผลิต ห้ามน าเข้า และห้ามครอบครอง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะมีค าสั่ง
ให้ผู้ที่ครอบครองแจ้งปริมาณการครอบครองและส่งมอบปริมาณการครอบครองภายในเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ 
ระยะเวลาที่ก าหนดจะมีการหารือกับคณะกรรมการครอบครองวัตถุอันตรายอีกชั้นหนึ่ง และหากมีการส่งมอบ
การครอบครองแล้วไม่สามารถเก็บไว้ที่โกดังของผู้ประกอบการได้ ต้องมาเก็บไว้ที่โกดังของกรมวิชาการเกษตร 
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องเช่าโกดังเพ่ือเก็บสินค้าชนิดดังกล่าวและต้องมีการตรวจสอบอย่างต่ อเนื่องรวม
ไปถึงการท าลายโดยมิให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม ท าลายด้วยอุณหภูมิสูง คิดในอัตราตันละหนึ่งแสนบาท ซึ่ง
ขณะนี้ทั้งสารเคมีทั้งสามชนิดเหลืออยู่ที่สองหมื่นกว่าตัน และอาจใช้ระยะเวลาท าลายภายในสองปีจึงจะหมด  
ทั้งนี้ ในเรื่องการใช้สารทางเลือกหรือสารทดแทนจะรายงานคณะท างานพิจารณามาตรการสารทางเลือกให้
ทราบต่อไป 

- ชี้แจงเรื่องแมลงศัตรูในทุเรียน หนอนเจาะล าต้น โดยจะท าลายทั้งมะม่วงและทุเรียน ซึ่งหากไม่มี
สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะน ามาใช้ท าลายศัตรูพืช ก็ต้องใช้วิธีการตรวจดูตอนกลางคืน 

- ชี้แจงเรื่องแผนงานวิจัยกัญชา คือแผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐาน
การผลิตกัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกัญชาในสภาพ
การปลูกแบบภายในและภายนอกอาคาร เป็นการทดสอบการปลูกในแปลงกับการปลูกในโรงเรือนว่าจะได้ผล
อย่างไร และตามแผนงานวิจัยจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกัญชาของต่างประเทศ และต้องตรวจสอบว่า
กัญชาไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนักจึงจ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีการผลิตว่าจะผลิตอย่างไรจึงจะได้สารที่
ส าคัญ ในส่วนการปลูกกัญชาให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต้องมีมาตรฐานระบบการผลิตกัญชา 

- ประเด็นเรื่องงานวิจัยพืชท้องถิ่น ซึ่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรได้ท า
การวิจัย และในส่วนของเห็ดเพาะ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดเชียงรายได้ท าการวิจัยในการผลิตร่วมกับยางนา 
ทั้งนี้จะรายงานผลความก้าวหน้าต่อไป 

- ในเรื่องเกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย ขอชี้แจงว่า เกษตรปลอดภัยคือ การผลิตจะต้องปลอดภัย
กับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยมีมาตรฐานการปลอดภัย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
ส่งออกในระดับต้นของโลกโดยส่งสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าวัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ซึ่งสามารถใช้สารเคมีได้
และใช้สารชีวภัณฑ์ได้และอาจตรวจสอบพบสารพิษตกค้างได้แต่ต้องไม่เกินค่าความปลอดภัยของประเทศ ส่วน
เกษตรอินทรีย์ จะต้องตรวจสอบมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์จริง 

- ในด้านการส่งออกสินค้าเกษตร ขอชี้แจงว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตรวจสอบทั้งความ
ปลอดภัยจากศัตรูพืช ทั้งโรคพืชและแมลง หรือประมงและปศุสัตว์ในเรื่องโรคระบาด และความปลอดภัยต้อง
ได้มาตรฐานของประเทศคู่ค้า และในส่วนสินค้าขาเข้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตรวจสอบเรื่องพืชและ
โรคระบาด แต่ในเรื่องของความปลอดภัยสารพิษตกค้างนั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุขจะเข้ามาดูแล 

 
 
 



๑๒ 
 

- ส าหรับแผนบูรณาการขับเคลื่อนชายแดนภาคใต้งบประมาณจ านวน ๒๔ ล้านบาท เป็นการ
ด าเนินการในเรื่องของการขยายผลมีการอบรมเรื่องสมุนไพรแปรรูปโดยไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืนของส่วน
จังหวัด และในแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และใน
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เป็นการด าเนินการเสริมประสิทธิภาพระบบ
บริการผู้ส่งออก และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ และแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค เป็นการด าเนินการเรื่ องการ
ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ 

 
กรมหม่อนไหม      ๓๑๘,๒๕๕,๑๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของกรมหม่อนไหม

สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- กรมหม่อนไหมได้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาไหมไทยให้สวยงานและทันสมัยอย่างไร 
- จากการที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมไหมโลก อยากทราบว่ากรมหม่อนไหมได้รับประโยชน์อย่างไร 
- จากการพิจารณาโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ขอให้ชี้แจงว่าที่

ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์อย่างไรและในปัจจุบันได้ด าเนินการตามโครงการอย่างไร 
- โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบรายจ่ายอ่ืนรายการค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน จ านวน ๓๖,๗๕๕,๘๐๐ บาท ขอให้ชี้แจงว่า
งบประมาณอยู่ในกรอบใด 

- เป้าหมายตัวชี้วัดการพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้บริโภค ซึ่งมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและผ้าไหม จ านวน ๑๖ 
แห่ง ขอทราบว่ามีการให้ความรู้กับเกษตรกรครบถ้วนหรือไม่ 

- ตั้งข้อซักถามว่าผ้าไหมทอประกอบด้วยไหมไทยจ านวนกี่ เปอร์เซ็นต์ และมีแนวทางพัฒนาไหมไทย
อย่างไรรวมทั้งขอทราบวิธีการอนุรักษ์และสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างไร  
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้สร้างมูลค่าให้กับไหมมากขึ้น 

- จากกรณีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความส าคัญกับการเลี้ยงไหมน้อยลง ขอทราบว่ามีมาตรการในการ
ช่วยเหลือการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นท่ีอย่างไร 

- ขอทราบว่ามีการแนะน าเกษตรกรในการบูรณาการรังไหมที่มีคอลลาเจนอย่างไร 
ผู้แทนจากกรมหม่อนไหม ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ในเรื่องเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมของกรมหม่อนไหมได้มีการวิจัยนวัตกรรมของผ้าไหมให้มี

ความสวยงามทันสมัยโดยมีโครงการวิจัยผ้าไหมลดโลกร้อนหรือผ้าคูลโหมดซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีความสวยงามและ
มีการส่งเสริมการผลิตผ้าไหม ส่วนในเรื่องลวดลายของผ้าไหมได้มีการอนุรักษ์และมีการประกวดลวดลายต่างๆ
โดยนักออกแบบรุ่นใหม่และจะมีการจัดเดินแฟชั่นโชว์ ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร 

- ในปัจจุบันกรมหม่อนไหมได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไหมชนิดใหม่ๆ เช่น พันธุ์เหลืองสระบุรีซึ่งเป็น
พันธุ์ลูกผสมระหว่างรังสีขาวน าเข้ามาจากประเทศเกาหลีผสมกับไหมพันธุ์ไทยพ้ืนบ้าน ท าให้มีการผลิตไหม
เพ่ิมขึ้น และในส่วนของพันธุ์หม่อนได้มีการพัฒนาหลายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันพันธุ์ที่มากที่สุดคือพันธุ์สกลนครท าให้มี
การผลิตพันธุ์ไหมได้เพ่ิมข้ึน 



๑๓ 
 

- ในเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมไหมโลก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน ๒๕ ประเทศ โดย
ประเทศจีนไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งประเทศไทยได้รับงานวิจัยจากสมาคมไหมโลกและมีการฝึกอบรมเทคโนโล ยี
ใหม่ๆและมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับหลายประเทศ โดยจะมีการประชุมสมาคมหม่อนไหมโลกในปีนี้ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น 

- ชี้แจงเรื่องการพัฒนาพันธุ์ไหม ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีพันธุ์ไหมจ านวน ๓ พันธุ์ ประกอบด้วยไหม
พันธ์ไทยพ้ืนบ้านไหมพันธุ์ไทยลูกผสม รวมทั้งไหมที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่ งเป็นไหมไทยลูกผสมจะให้ผลผลิต
จ านวน ๔๕ กิโลกรัม 

- ชี้แจงเรื่องเทคโนโลยีเพ่ิมผลิตใบหม่อน โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตในการตัดแต่งกิ่งหม่อน 
ท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตรังไหมโดยไม่ต้องเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

- ในการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีการพัฒนาลวดลายผ้าไหม กรมหม่อนไหมได้มีโครงการทายาทหม่อน
ไหมในชุมชน โดยการฝึกอบรมและส่งเสริมให้ทายาทของเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนด าเนินการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม ทั้งนี้ มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรด้วย 

- ศูนย์อนุรักษ์ส่งเสริมไม้ย้อมสีผ้าไหมขณะนี้ยังมีการด าเนินการอยู่ในศูนย์หม่อนไหมทั้งหมด ๑๘ แห่ง
ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาหม่อนไหมครบวงจรโดยใช้งบประมาณ ๔.๗ ล้านบาท และในปีนี้จะมีการเพ่ิม
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาด้วย 

- ขอชี้แจงเรื่องจุลไหมไทย ในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ มีเกษตรกรผู้ผลิตจุลไหมไทยจ านวน ๒,๕๐๐ ราย โดย
กรมหม่อนไหมจะส่งเสริมการผลิตไหมอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นในปีพ .ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓,๐๐๐ ราย และในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๔,๕๐๐ ราย ท าให้ผลผลิตรังไหมเพ่ิมขึ้นเพ่ือสนับสนุนเส้นไหมที่ก าลังขาดแคลนใน
ตลาดโลก 

- ในเรื่องการน าเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศมีจ านวนไม่เกิน ๑๕ ตันโดยจะน าเข้าในระบบสัดส่วนและ 
เมื่อเปรียบเทียบกับท่ีเส้นไหมที่ผลิตได้เองจึงมีการน าเข้าในอัตราเพียงร้อยละ ๒ เท่านั้น 

- ขอชี้แจงว่ารังไหมไม่มีคอลลาเจน แต่มีสารที่เคลือบเส้นไหมซึ่งหากน าไปผสมกับสารตัวอ่ืนจะช่วยให้
ใบหน้าเต่งตึงได้ ซึ่งขณะนี้มีการผลิตเส้นใยไหมมาร์คหน้าเพื่อน าส่งออกจ าหน่ายประเทศญี่ปุ่นในจ านวนมาก 

 
กรมปศุสัตว ์      ๒,๕๐๑,๓๓๐,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของกรมปศุสัตว์

สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- สอบถามเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน จ านวน ๘๐๐ กว่าล้านบาท มีแหล่งที่มา

อย่างไร มีเงินคงเหลือหลังหักเงินไปสบทบกับงบประมาณ จ านวน ๑,๔๙๒ กว่าล้านบาท ซึ่งหน่วยงานมี
แผนการใช้จ่ายอ่ืน จ านวน ๗๖๐ กว่าล้านบาทนั้น แผนการใช้จ่ายอ่ืน คือ แผนการใช้จ่ายในรายการใดขอ
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 
 - ขอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จ านวน ๑๙ โครงการที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการวิจัยและพัฒนาโคเนื้อพันธุ์วากิว ซึ่งมีการพัฒนาและแจกน้ าเชื้อให้กับ
เกษตรกร หน่วยงานให้การส่งเสริมและพัฒนากับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
 
 



๑๔ 
 

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร โดยน าเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตว์ที่ให้
คุณค่าทางอาหารสูงและส่งเสริมให้เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปศุสัตว์ เห็นว่าไม่สามารถตอบโจทย์
การท าปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพได้ หน่วยงานควรมีการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ โดยใช้สเต็มเซลล์ (Stem 
Cell) เพ่ือเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเลี้ยงปศุสัตว์ได้อีกทาง 
 - งบประมาณของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้
มากกว่านี้เพ่ือให้การด าเนินงานในการส่งเสริมเกษตรกรมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ 
 - โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่เกี่ยวกับจ านวนสัตว์ในประเทศ
หรือไม ่
 - สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ าบัดและชันสูตรโรคสัตว์ หน่วยงานใช้
งบประมาณในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ านวนเท่าใด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถควบคุม
และป้องกันได้มากน้อยเพียงใด 
 - สอบถามเกี่ยวกับแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการจัดตั้ง
ธนาคารแพะต าบลสันติสุข โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายการจัดตั้งชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) การด าเนินการในโครงการ
ดังกล่าวหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเองหรือให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ มีการตรวจสอบผลการ
ด าเนินการหรือไม่ โครงการดังกล่าวเริ่มต้นด าเนินโครงการตั้งแต่เมื่อใด มีการขยายผลการด าเนินการหรือไม่ 
ขอรายละเอียดพื้นที่ท่ีจะด าเนินการ 
 - สอบถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคปศุสัตว์เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ 
หน่วยงานมีการคาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากภาคปศุสัตว์เป็นจ านวนเงินเท่าใด จากการตั้งตัวชี้วัดร้อยละ ๓ 
ของ GDP  
 - ขอรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนที่หน่วยงานก าหนดไว้ มีจ านวน
เท่าใด และหน่วยงานคาดว่าจะสามารถลดจ านวนเกษตรกรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนได้มากน้อยเพียงใด 
 - สอบถามเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน ๑๔,๘๒๓ กว่าล้านบาท  
มีเป้าหมาย ๒๐๐ แปลง การด าเนินการมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หน่วยงาน
คาดการณ์ว่าจะสามารถลดต้นทุนได้มากน้อยเพียงใด หน่วยงานมีการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าวอย่างไร ใช้งบประมาณในการด าเนินการเท่าใด 

ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรจ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ราย เป็นค่าตอบแทนการส ารวจ มีการขึ้นทะเบียน

โดยการใช้หมายเลขบัตรประชาชน  
 - โครงการสนับสนุนเครื่องอัดฟาง หน่วยงานได้ขอรับสนับสนุนเครื่องอัดฟาง จ านวน ๔๐ เครื่อง เพ่ือ
กระจายไปยังศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ ๒๐ แห่ง แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด 
 - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หน่วยงานจะด าเนินการจัดส่งเป็นเอกสารให้แก่
กรรมาธิการผู้สอบถามต่อไป 
 
 



๑๕ 
 

 - ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หน่วยงานขอรับจัดสรรเพ่ือด าเนินการ ๙ แห่ง 
รวม ๑๙๗ ล้านบาท แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการแต่อย่างใด 
 -  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรจ านวน ๓ ล้านราย เป็นงบประมาณเพ่ือด าเนินการในส่วนค่าตอบแทน
การส ารวจรายชนิดของสัตว์ทุกครัวเรือนและบันทึกลงในทะเบียนเกษตรกรโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในทะเบียนราษฎร ซึ่งสามารถน าฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการให้ความ
ชว่ยเหลือแก่เกษตรกรเมื่อมีภัยพิบัติเกิดข้ึน 
 - ชี้แจงเก่ียวกับโครงการแพะสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ใน ๔ จังหวัด ๒๙๐ ต าบล จุดประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด าเนินการในรูปแบบธนาคารโคกระบือ 
 - การด าเนินการเป็น GDP ภาคปศุสัตว์เท่านั้น มูลค่าเพ่ิมค านวณจากการขายสินค้า โดยค านวณจาก
มูลค่าการขายสินค้าปศุสัตว์ลบด้วยมูลค่าสินค้ากลาง เช่น ค่าพันธุ์อาหาร ค่าโรงเรือน 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์สินเชื่อโครงการเกษตรแปลงใหญ่ การเข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมเป็นกลุ่มไม่
น้อยกว่า ๓๐ ราย หรือมีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ ไร่ หรือมีจ านวนสัตว์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ยูนิต โดยติดตามรายชนิด
สัตว์ สินเชื่อเป็นสินเชื่อกลุ่ม ถ้ามีการผิดเงื่อนไขธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ต้องด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว จ านวน ๑๘ ราย  
ปี ๒๕๖๒ มีจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๓ ราย ถือว่าการด าเนินการประสบผลส าเร็จ มีการประสานกับท้องถิ่นใน
การด าเนินการในโครงการดังกล่าว หน่วยงานมีการจัดซื้อวัคซีนเอง โดยมีการสร้างความเชื่อมั่นในวัคซีน
ดังกล่าวด้วย ปัจจุบันมีแนวคิดในการผลิตวัคซีนพิษสุนัขบ้าใช้ในหน่วยงาน 
 - รายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์พันธุ์ดี ได้แก่ สัตว์ชนิดใดบ้างนั้นจะจัดส่งให้แก่คณะกรรมาธิการต่อไป 
 - การขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนื่องจากหน่วยงานมีตัวอย่างที่จะต้อง
ตรวจจ านวนมาก 
 - เกี่ยวกับการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถยนต์ จ านวน ๑๔๔ คัน เป็นการจัดซื้อเพ่ือ
ทดแทนของเก่าที่มีอายุการใช้งานมากแล้ว 
 

กรมชลประทาน      ๑๓,๙๕๘,๗๔๔,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรมชลประทาน ส าหรับกองทุนจัดรูปที่ดิน  ๙๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของ 

กรมชลประทาน และกรมชลประทาน ส าหรับกองทุนจัดรูปที่ดิน สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและ

การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณในปีที่ผ่านมา 
 - งบประมาณที่หน่วยงานขอรับจัดสรรส่วนใหญ่เป็นงบประมาณอยู่ในแผนบูรณาการเป็นจ านวน 
๔๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นแผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ าและแผนบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
ซึ่งหน่วยงานไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลัก ขอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนบูรณาการจัดการน้ าทั้งหมดเพ่ื อน ามา
ประกอบการพิจารณาของกรรมาธิการ 



๑๖ 
 

 - กรณีที่มีค าสั่งใช้น้ าเนื่องจากไม่มีน้ าต้นทุนก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างไร และหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการเก็บค่าใช้น้ าอย่างไร 
 - ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนา ขอรับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท มีระยะเวลาในการด าเนินการ ๕ ปี วงเงินทั้งสิ้นในการด าเนินงาน ๑๕,๔๐๐ กว่าล้านบาท 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่จะมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทานภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ที่พัฒนาเป็นเขตชลประทานแล้ว ๗.๓ ล้านไร 
และยังไม่ได้พัฒนาอีก ๒๐ ล้านไร่ ความจุประมาณ ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หน่วยงานมีแผนงานในการพัฒนา
และแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ดังกล่าวโดยใช้ระบบชลประทานมาเป็นส่วนช่วยในการ
ด าเนินการหรือไม่อย่างไร หน่วยงานจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดถึงจะสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรใน
พ้ืนที่ดังกล่าวได้  
 - ในการเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานของหน่วยงานควรด าเนินการควบคู่กับการเพ่ิมน้ าต้นทุน 
 - เหตุใดงบการเงินปี ๒๕๖๒ ของหน่วยงานจึงไม่มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาไว้ใน
งบการเงิน 
 - โครงการระบายน้ าหลากบางบาล – บางไทร มีการด าเนินการต่อเนื่อง ๕ ปี งบประมาณที่ใช้
ด าเนินการจ านวน ทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือผันน้ าเลี่ยงตัวเมืองในจังหวัดอยุธยา โดยการ
ซื้อที่ดินบริเวณนั้นซึ่งก่อนที่จะถึงบริเวณที่หน่วยงานจัดซื้อไว้ จะมีคลองบางหลวงและคลองบางบาล ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแนวทางการด าเนินงานพบว่าหน่วยงานจะด าเนินการจัดท าประตูกั้นน้ าไม่ให้ไหลไปสู่คลองดังกล่าว 
การด าเนินการดังกล่าวหน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็น ท าประชาพิจารณ์หรือท า EIA หรือไม่ เพราะการ
ด าเนินการมีผลกระทบต่อเกษตรกรหรือประชาชนในบริเวณนั้นอย่างมาก 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๙.๐๕ นาฬิกา 
 

นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  
นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ  

นายกันต์พจน์  ฐิติวณิชกุล นิติกรช านาญการ  
นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  

ผู้จดสรุปผลการประชุม 
 

นายสุขประกิจ  ซื่อสัตย์ไพบูลย์ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ตามข้อบังคับการประชุมฯ  
 ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม 

   
นายสันติ  กีระนันทน์ 

เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 


